

วารสาร

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2556

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-242313-4 โทรสาร : 045-242301 E-mail : passport_ubon@hotmail.com

Facebook : <http://www.facebook.com/ubonpassport>

รอบรั้วบัวแก้ว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เข้าร่วม



พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายเสกสรรค์ สโรบล หัวหน้าสำนักงานหนังสือ

เดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับป้องกันจังหวัด อุบลราชธานีติดตั้งป้ายถาวรเพื่อรักษาสิทธิของไทยในเรื่องเขตแดน ณ บริเวณด่านพรมแดนช่อง เม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี



เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและอำลา นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ



เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

เข้มกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในบรูไน...สิ่งหอมควันต้องระวัง

เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ออกมาประกาศ



เตือนประชาชนของเขา ว่าทางการจะเข้มงวดเรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตระเวนตรวจตราสถานที่ต่างๆอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะสถานที่ราชการ อาคารพาณิชย์ สถานีรถโดยสาร ป้ายรถประจำทาง ตลาด ร้านอาหาร และในบริเวณรัศมี 6 เมตรของอาคารที่

มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย งานนี้ใครทำผิดจะถูกลงโทษปรับอย่างหนักเป็นเงินถึง 300 ดอลลาร์บรูไนหรือประมาณ 7,000 บาท และหากจับได้ว่าไม่เช็ดหลาบทำผิดซ้ำอีก หนนี้จะโดนโทษปรับเพิ่มอีกเกือบเท่าตัว คือ 500 ดอลลาร์บรูไนหรือประมาณ 12,000 บาทเลยทีเดียว

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน รายงานสถิติผู้ถูกปรับฐานสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2556 ว่ามีจำนวนมากถึง 193 คน โดยแบ่งเป็นชาย 181 คน และหญิง 12 คน มาตรการที่เข้มงวดนี้ไม่เพียงแต่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเท่านั้น แม้กระทั่งคนต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่นำบุหรี่มาจากต่างประเทศ ศุลกากรของบรูไนก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบด้วย ว่าบุหรี่เป็นสินค้าต้องสำแดงก่อนนำเข้าโดยมีภาษีต้องชำระในอัตรามูลค่า 25 เซ็นต์หรือประมาณ 6 บาท ฟังท่านทูตไทยรายงานข้อมูลนี้มาให้ทราบแล้วรู้สึกเป็นห่วงนักออมควันทั้งหลายจริงๆ ถ้าลำบากขนาดนี้พากันเลิกบุหรี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด จะได้ไม่ต้องถูกจับและไม่ต้องเป็นมะเร็งอีกด้วย

สถิติการให้บริการประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2556

รายการ	จำนวนผู้มาใช้บริการ (ราย)	
	กันยายน	ตุลาคม
หนังสือเดินทางประเภททั่วไป	2,798	3,500
หนังสือเดินทางประเภทราชการ	25	20
รับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสาร	25	36
รวม	2,848	3,556

เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

มาเลเซียกวาดล้างแรงงานต่างด้าว



ประเทศมาเลเซียมีนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายในประเทศมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียได้ออกตรวจจับแรงงานใน กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐสลังงอร์ รัฐปีนัง และรัฐยะโฮร์ จำนวนมากกว่า 40 ครั้ง มีแรงงานเดือนถูกจับกุมกว่า 2,400 คน มาเลเซียตั้งเป้าหมายเป็นประเทศปลอดแรงงานต่างด้าวที่ ผิดกฎหมาย และมุ่งปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งสำหรับผู้กระทำผิด

ทางการกำหนดบทลงโทษในข้อหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย คือ ปรับ 50,000 – 500,000 ริงกิต (ประมาณ 500,000 – 5,000,000 บาท) และโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี เมื่อพ้นโทษแล้วจะถูกเนรเทศกลับประเทศต้นทางทันที

ผลการกวาดล้างครั้งนี้มีชาวอินโดนีเซียถูกจับกุมมากที่สุดถึง 717 คน แต่มีข้อสังเกตว่าแรงงานไทยถูกจับกumn้อยมาก แม้ว่าในปัจจุบันมีคนไทยเข้ามาทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมและสวนยางตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย ไม่น้อย แต่ส่วนใหญ่มีการจ้างงานอย่างถูกต้อง โดยบางส่วนอาจเป็นแบบเช่าไป - เย็นกลับ รับค่าจ้างเป็นรายวัน หรืออยู่เพียง 1 เดือน ก็กลับไปและเข้ามาใหม่ จึงไม่มีปัญหาในเรื่องอยู่เกินกำหนดมากนัก

ปัจจุบันประเทศไทยและมาเลเซียกำลังเจรจาทำร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดระเบียบแรงงานของทั้งสองประเทศ อย่างไรก็ตาม คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในมาเลเซียต้องพึงความระมัดระวังตัวให้มากขึ้น อย่าให้ถูกมิถิฆาซีพหลอกลวง หรือหลงเชื่อคำชักชวนโดยไม่ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานให้ถี่ถ้วนก่อน และเมื่อใดที่ประสบปัญหา ก็ขอให้รีบติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

ความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจ

ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลกระทบการลงทุนจากต่างชาติ

อุตสาหกรรมในไทยบางประเภทคงถูกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่า เช่น พวกสิ่งทอ รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น เนื่องมาจากเจ้าของแบรนด์ไม่ได้ลงทุนสร้างโรงงานในประเทศที่ผลิต ซึ่งเจ้าของโรงงานเหล่านี้ก็กลับเป็นนายทุนได้หวั่นและเกาหลีได้ไปร่วมทุนกับคนท้องถิ่น และสะดวกต่อการโยกย้ายไปที่อื่นได้ค่อนข้างง่าย โดยเสียหยายน้อยที่สุดหรือได้คุ้มกับการลงทุนในประเทศนั้นๆ แล้วในวันข้างหน้าอันใกล้นี้ แรงงานต่างชาติจากเพื่อนบ้านที่มาของงานทำในบ้านเราจะค่อยๆ ลดลงเป็นลำดับเมื่อบ้านเมืองของเขากลายเป็นจุดสนใจที่น่าจะลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทใช้แรงงาน (Labor Intensive Industries) จนกระทั่งขยายไปยังอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้เทคนิคและทุนสูงขึ้นไปในอนาคต แรงงานหรือพนักงานในสายวิชาชีพที่แข็งแกร่งกว่าหรือมีความสามารถ ความชำนาญมากกว่าก็จะเริ่มเข้าไปแย่งงานคนท้องถิ่น จนกว่าคนท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาเรียนรู้ตามได้เป็นวัฏจักรต่อไป

ผลกระทบกับตัวบุคคลากร

ในขณะที่เดียวกันบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากเพื่อนบ้านเรา เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีกว่าเรา จะมีโอกาสเข้ามาแย่งงานคนไทยในหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้ เช่น การท่องเที่ยว ด้านพลังงาน ด้าน Logistics รวมถึงด้านไอทีด้วย

แต่ก็ใช่ว่าบุคลากรบ้านเราเค้าจะไม่ต้องการนะ เพราะบ้านเรายังมีความโดดเด่นในด้านการแพทย์ เทคนิคทางการเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ ก็อาจเป็นที่ต้องการของหลายประเทศ เพื่อนบ้านที่ต้องการเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน

ที่จริงคนไทยเราไม่ได้ค่อยเรื่องความรู้ความสามารถ แต่อาจขาดซึ่งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงต้องควรฝึกฝนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ในวันที่ยุคของ AEC มาถึง